



บทที่ 461
แขกผู้ (ไม่ได้) รับเชิญ

ข้าแต่พระเป็นเจ้า ภาษาอังกฤษมีคำกล่าวว่า “A coincidence is a blessing from God when He wants to be anonymous.” ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่า “เหตุบังเอิญเป็นพระพรของพระเจ้า เมื่อพระองค์ไม่ทรงประสงค์จะออกพระนาม”

หลังจากที่ไม่ได้เดินทางเลยเป็นเวลาเกือบ 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี 2020 เนื่องจากเกิดโรคระบาดที่ลามไปทั่วโลก ลูกและลูกๆ จึงได้ตัดสินใจไปต่างประเทศเพื่อท่องเที่ยวเนื่องจากลูกๆ เห็นว่าหม่าม้าทำงานหนักมาตลอดทั้ง 3 ปีที่ผ่านมา โดยลูกสาวคนเล็ก ได้จัดให้พวกเราเดินทางไปประเทศหนึ่งที่อยู่ใกล้กับประเทศที่คนขนานนามว่าเป็นเมืองผู้ดีเพื่อไปแสวงบุญ ณ สักการะสถานแห่งหนึ่งที่แม่พระและนักบุญอีกสององค์ได้ประจักษ์

แต่การตั้งใจไปสวดภาวนา ณ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ ได้กลายเป็นทริปที่นำเราสามคนแม่ลูก มีโอกาสอยู่ร่วมในเหตุการณ์ที่จะเป็นประวัติศาสตร์โลกเลยทีเดียว

ลูกเดินทางไปถึง “ประเทศแดนแห่งผู้ดี” ในวันพุธที่ 7 ก.ย. 2022 ในวันถัดมาคือวันพฤหัสบดีที่ 8 ก.ย. 2022 ระบาย่าย 3 โมงขณะที่เราอยู่บนรถแท็กซี่ ลูกก็ได้ยินข่าวจากวิทยุในรถนั้นกล่าวถึงพระราชประวัติของ Queen ของประเทศของเขา เรามองหน้ากัน การออกข่าวถึงประวัติของใครคนหนึ่งในลักษณะเช่นนั้น คือการให้เกิดยริติแก่ผู้ที่ได้จากโลกนี้ไปแล้วนี่ เราฟังต่อ ไซ้แล้ว Queen ของประเทศเขาได้เสด็จสวรรคตในปลายนั้น รวมพระชนมายุ 96 พรรษา ถ้าเป็นสามัญชนก็ต้องบอกว่าอายุยืนทีเดียว

จากบ่ายวันนั้น หลายสิ่งหลายอย่างได้เกิดขึ้นอย่างมากมาย ลูกเองก็ต้องเปลี่ยนโปรแกรม จากเดิมที่ได้จัดวันหนึ่งในการไปเยี่ยมชมนิทรรศการฉลอง 70 ปีการครองราชย์ของพระองค์ ก็ต้องเปลี่ยนเพราะนิทรรศการดังกล่าวได้ถูกปิดทันที รัฐบาลของพวกเขาก็เพิ่งได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่ เป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนที่ 3 ของประเทศ และนายกรัฐมนตรีหญิงนี้ก็เพิ่งได้เข้าเฝ้า Queen เพียง 2 วันก่อนหน้านั้นเท่านั้น ก็ต้องบอกว่านายกรัฐมนตรีใหม่คนนี้ ยังไม่ทันจะได้นั่งเก้าอี้ให้อุ่นเลย ก็ต้องมาจัดงานใหญ่ถวายการไว้อาลัย Queen ตลอดจนการจัดการต้อนรับผู้นำระดับประเทศทั่วโลกที่จะได้รับเชิญมาร่วมในพระราชพิธีงานศพด้วย

สื่อต่างๆ ทุกแขนงล้วนแซ่ซ้องสดุดี Queen ของพวกเขาว่าเป็นผู้ที่ได้อุทิศพระชนม์ชีพทั้งชีวิตอันยาวนานในการรับใช้ประเทศชาติตลอดระยะเวลา 70 ปีบนบัลลังก์ที่เพิ่งได้เฉลิมฉลองไปเมื่อเดือนมิ.ย. 2022 ที่ผ่านมานี้เอง จากการพระราชสมภพที่เป็นเพียงเจ้าหญิงองค์น้อยที่ไม่ใช่ของครีษทายาท แต่ฟ้าลิขิตให้พระองค์ต้องมารับภาระเป็น Queen ของประเทศ เมื่อพระปิตุลาทรงสละราชสมบัติเพื่อจะได้แต่งงานกับสตรีที่ตนรัก แต่มีคุณสมบัติต้องห้าม

ลูกสาวคนเล็กของลูกได้ปรารภว่า จะไปเข้าคิวเพื่อเข้าไปถวายความเคารพพระศพที่ทางการได้จัดขึ้น วันแรกๆ คิวใช้เวลาราว 5-11 ชั่วโมง ต่อมาด้วยจำนวนประชาชนที่ล้นหลามและเวลาที่จัดมีจำกัด คิวได้ยาวถึง 24 ชั่วโมงเลยทีเดียว

วันจันทร์ที่ 19 ก.ย. 2022 เป็นวันพระราชพิธีพระบรมศพอย่างเป็นทางการ มีผู้นำจากทั่วโลกมาร่วมพระราชพิธีด้วย สถานที่คืออาสนวิหารที่ Queen ได้ทรงประกอบพิธีอภิเษกสมรส พระราชพิธีราชาภิเษกตอนขึ้นครองราชย์



และครั้งสุดท้ายนี้คือพิธีไว้อาลัย มีการประกาศว่า Queen ทรงเป็นคริสตชนที่เข้มแข็งและศรัทธา และทรงเป็นประมุขของพระศาสนจักรของพวกเขาย่างน่าชื่นชม และเป็นแบบฉบับของคริสตชนที่ดีตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์

โดยไม่ได้วางแผนมาก่อน (ใครจะสามารถล่วงรู้เหตุการณ์เช่นนี้ได้ล่วงหน้า?) เราแม่ลูก 3 คนได้อยู่ในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งนี้พอดี การได้เห็นบรรดาพระราชบุตร ราชธิดา ตลอดจนพระราชนัดดาทั้งหมดได้เข้าเฝ้าไปยืนตรง ตรงหัวมุมที่วางหีบพระศพ ก้มหน้าไว้อาลัย Queen ใช้เวลาประมาณ 15 นาที เป็นสิ่งที่ซึ่งที่สุดสำหรับลูก ในฐานะแม่และคุณมาในบรรดาขั้นตอนพระราชพิธีทั้งหมด และในวันที่ 19 ก.ย. 2022 เรา 3 คนแม่ลูกก็ได้ไปร่วมแสดงความอาลัยที่หน้าพระราชวังที่ประทับหลักของ Queen ด้วย คนแน่นขนัดไปหมด ทราบภายหลังว่าคนจากทั่วสารทิศต่างแห่เข้าไปในเมืองหลวงในช่วงพระราชพิธีพระบรมศพของ Queen ถึง 5 ล้านคน ถนนสายสำคัญ ถูกปิดหมด คนแน่นขนัดบนถนนทุกสายที่มุ่งไปสู่พระราชวัง รวากับงานวัดในประเทศไทย รถราทุกชนิดไม่มีวิ่งเพราะถนนถูกปิดและกันหมด วิถีเดียวในการเคลื่อนของจราจรคือ การเดิน เดิน และเดิน ...

พิธีไว้อาลัย Queen ได้จบลงแล้ว พระราชศพของพระองค์ก็ได้ถูกบรรจุในอาสนวิหารอันศักดิ์สิทธิ์แล้ว ชีวิตหนึ่งแม้จะเป็นชีวิตของบุคคลผู้ยิ่งใหญ่ระดับโลกคนหนึ่งก็ได้จบลงเช่นเดียวกัน พระมงกุฎเพชรและเครื่องเพชรมากมายมหาศาลอันลือชื่อของ Queen ก็ยังอยู่บนโลกนี้ Queen มิได้ทรงเอาไปด้วย

แล้วพระวาจของพระเจ้าก็ได้ประดังประเดเข้ามาในสมองของลูกอย่างมากมายที่ทำให้ลูกเห็นสัจธรรมของชีวิตอย่างชัดเจน

“พระเจ้าทรงแต่งตั้งบางคนให้ทำหน้าที่ต่าง ๆ ... คือหนึ่งให้เป็นอัครสาวก สองให้เป็นประกาศก และสามให้เป็นครูอาจารย์ ...” 1 โครินธ์ 12:28

“ข้าพเจ้าตัวเปล่า ออกมาจากครรภ์มารดา ข้าพเจ้าก็จะตัวเปล่ากลับไป” โยบ 1:21

“เราไม่ได้นำสิ่งใดติดตัวเข้ามาในโลก และเราก็นำอะไรออกไปไม่ได้” ทิโมธี 6:7

“มีวาระสำหรับทุกสิ่ง มีวาระเกิด และวาระตาย...” ปัญญาจารย์ 3:2

“ผู้ใดปฏิบัติตามวาทะของเรา ผู้นั้นจะไม่พบความตายเลย” ยอห์น 8:51

จบบริบูรณ์สำหรับหนึ่งชีวิตมนุษย์ แม้จะเป็นถึงระดับ Queen

นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์
สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา

อาแมน

ลูกขอพระ: อดคิดหนี

www.moving-themountain.com

